

## สกอ.ขู่ประจานชื่อถ้าทำซ้ำ สอศ.ยันไม่มีจ้างเรียนแทน

■ นำเสนอเมื่อ 8 มิ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่ามีนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันทั้งรัฐและเอกชนรับจ้างเรียนแทนและเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พบข้อสงสัย ก็จะเร่งตรวจสอบและแจ้งมหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหา แต่ต้องยอมรับว่า สกอ.ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกแห่ง เพราะไม่ได้มีตาเป็นสับปะรด ดังนั้น หากนิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปมี ข้อมูลหาสงสัยว่ามีการรับจ้างเข้าเรียนแทน หรือกรณีปัญหาอื่นๆ ก็สามารถแจ้งมาได้ที่ สกอ. เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป ซึ่งหากไม่ใช่นักศึกษา ก็อาจถูกดำเนินการตาม กฎหมาย แต่การเอาผิดจะต้องมีหลักฐานชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟ้องกลับ แต่หากเป็นนิสิตนักศึกษาที่มารับจ้างเรียนแทน ก็จะส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป เช่นกรณีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ที่ได้ตกเดือนและลงโทษหักคะแนนนิสิตที่เกี่ยวข้องแล้ว

"การรับจ้างหรือจ้างคนไปเรียนแทน ถือว่าไม่ถูกต้อง ผมอยากให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจเรียน ตั้งมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และการทำแบบนี้โดยสามัญสำนึกก็รู้อยู่แล้วว่าผิด อยากรู้ก็ตาม เรื่องนี้มีมาตลอดและ สกอ.พยายามแก้ไข ที่ผ่านมามากพบจะแจ้งมหาวิทยาลัยรับทราบและแก้ไข แต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆ ดังนั้น ผมอาจจะเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยจะให้มหาวิทยาลัยขึ้นแบลกลิสต์นิสิตนักศึกษาที่กระทำการดังกล่าวเพื่อประกาศให้นิสิตนักศึกษาที่ วนไปได้รับรู้และไม่ทำตาม" นพ. สรนิตกล่าว

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำหรับสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังไม่พบปัญหาดังกล่าว และคิดว่าไม่น่ามี เพราะการเรียนสายอาชีวะส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติ หากให้คนอื่นเข้าเรียนแทน เมื่อถึงช่วงการสอบประมวลผลภาคปฏิบัติ เด็กจะทำไม่ได้ สอบไม่ผ่าน อีกทั้งห้องเรียนอาชีวะไม่มีผู้เรียนมากเหมือนในมหาวิทยาลัย แต่เป็นห้องเรียนเล็กๆ ที่นักเรียนนักศึกษาใกล้ชิดครูหรืออาจารย์ผู้สอน ดังนั้น โอกาสที่จะรับจ้างเรียนแทนจึงเป็นไปได้ยาก แต่หากใครพบว่ามีปัญหาดังกล่าวที่วิทยาลัยสังกัด สอศ.ทั้งรัฐและเอกชน สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่ สอศ. โดยตรง เพื่อดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่านักเรียนนักศึกษาจ้างเรียนจริง จะส่งรายชื่อให้สถาบัน และอาจารย์ผู้สอนดำเนินการลงโทษต่อไป

ด้าน น.ส.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มมส แฉลงข่าวกรณีนี้ที่นิสิต มมส โพสต์ข้อความประกาศหาคนเข้าเรียนแทนและประกาศรับจ้างเข้าเรียนผ่านเฟซบุ๊ก ว่า จากการสอบสวนพบว่านิสิตที่เกี่ยวข้อง 12 คน จากหลายคณะ โดยนิสิตทั้งหมดยอมรับว่าโพสต์ข้อความจริง แต่เป็นการโพสต์เล่นๆ ในกลุ่มแฟนเพจ ซึ่งถือเป็นความรูเท่าไม่ถึงการณ์ โดยทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการแก้ไขปัญหาและลงโทษนิสิต ดังนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องจัดการเรียนการสอนทบทวนมาตรการการเข้าชั้นเรียน หรือการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่ เป็นชั้นเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้เสนอมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายเพิ่มเติมเรื่องการเฝ้าระวัง

หรือมาตรการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  
สำหรับการลงโทษนิสิตที่ทำการโพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์นั้น  
ทางคณะกรรมการวินัยนิสิตได้ลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ 40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดและให้นิสิตบำเพ็ญประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิม 20 ชั่วโมง เป็น 80 ชั่วโมง  
และในอนาคตในสวนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการเรียนร่วมกันหลายคณะเป็นคลาสใหญ่  
จะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยตรวจสอบ เช่น การสแกนลายนิ้วมือ หรือการสแกนใบหน้านิสิต เป็นต้น

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)